



เรียนรู้...อ.กมล ทศนชาลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2540 นำกลุ่มครูศิลปะคนจากโครงการถ่ายทอดงานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 9 เรียนรู้ผลงานประติมากรรมของศิลปินระดับโลก ณ สวนประติมากรรม มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA) ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

## ครูไทยโชว์ผลงานศิลปะในแอลเอ

ที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จัดนิทรรศการ “ครูศิลปะสร้างสรรค์งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ” โดย นายประดิษฐ์ ไผ่ชีว รองอธิบดี สวธ. กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สวธ.จัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยได้คัดเลือกครูสายศิลปกรรมจากทั่วประเทศที่สมัครเข้าโครงการเผยแพร่งานศิลปะกับศิลปินแห่งชาติ ซึ่งรุ่นที่ 9 มีผู้สมัครกว่า 100 คน ทัดเหลือ 10 คน เป็นตัวแทนประเทศไทย มาจัดแสดงผลงานศิลปกรรม สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า 40 รายการ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นศักยภาพงานศิลปะของคนไทย และให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับศิลปินต่างชาติและคนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการสร้างงานศิลปะต่างประเทศ และจุดประกายให้มีความคิดไปต่อยอดการสร้างผลงาน รวมถึงนำความรู้ไปสอนนักเรียน นักศึกษา และเกิดการตื่นตัวด้านศิลปะมากขึ้น

“แม้ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 แต่ศิลปะไม่มีวันตาย เพราะผลงานศิลปะถูกสร้างขึ้นโดยคน ซึ่งไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะสามารถเข้ามาสร้างความงามทดแทนได้ และศิลปะไทยก็สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ครูสายศิลปะของไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเห็นผลงานศิลปินระดับโลก สวธ.จึงต้องช่วยผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างมิติใหม่ให้แก่เด็กไทยในการเรียนรู้และเข้าถึงงานศิลปะให้มากขึ้น” รองอธิบดี สวธ.กล่าว

ดร.กมล ทศนชาลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า การนำคณะครูทั้ง 10 คน มาเผยแพร่ผลงานและเรียนรู้งานศิลปะในสหรัฐอเมริกาจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาศิลปะ ทั้งในด้านภัณฑารักษ์ และศิลปิน ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยครู 1 คนจะสามารถขยายผลสู่เยาวชนได้เป็นพันคน ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่า ผลผลิตจากโครงการได้สร้างให้เกิดกระแสนตื่นตัวด้านศิลปะของประเทศมากขึ้น ทำให้เกิดการรวมกลุ่มจัดสร้างเครือข่ายหมุนเวียนศิลปินแต่ละภาคทั่วประเทศด้วย.